

ỦY BAN VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TP.HCM
OVERSEAS VIETNAMESE COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY

HỌP MẶT KIỀU BẢO
Mừng Xuân Bình Thân - 2016

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2016



- Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thanh niên (trang 2 - 3)
- Bộ đội Biên phòng TP.HCM - hơn 40 năm xây dựng và phát triển (trang 4 - 5)
- Ấm áp buổi họp mặt kiều bào mừng xuân (trang 8 - 9)
- Lãnh đạo Thành phố thăm và chúc Tết kiều bào tiêu biểu (trang 10 - 11)



Tư tưởng **HỒ CHÍ MINH**

VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN

Nhân Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, BBT Bản tin Kiêu bảo với Quê hương xin trích đăng một số tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên để kiêu bảo có dịp hiểu rõ thêm về vai trò quan trọng của thanh niên trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước cũng như trong quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thế hệ trẻ sự quan tâm đặc biệt. Sau khi tìm được con đường cứu nước đúng đắn, bức thư đầu tiên gửi về trong nước là bức thư gửi thanh niên Việt Nam (năm 1925). Từ đó cho đến khi về với Thế giới Người hiền, Bác đã để lại một di sản tinh thần hết sức lớn lao với hàng trăm bài nói, bài viết về thanh niên và công tác thanh niên.

Thanh niên luôn đóng vai trò quan trọng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Thánh Gióng, Hai Bà Trưng, Triệu Thị Trinh, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Trần Quốc Toản, Trần Nhật Duật, Lê Lợi, Nguyễn Huệ,... đều là những người chí lớn, tài cao, lập công khi đang ở tuổi thanh niên. Hồ Chí Minh đã khái quát truyền thống đó trong cuốn "Lịch sử nước ta":

*"Thiếu niên ta rất vẻ vang,
Trẻ con Phù Đổng tiếng vang muôn đời".*

Những năm tháng tuổi trẻ, được hòa mình vào cuộc sống lao động, đấu tranh của nhân dân nhiều nước trên thế giới, Hồ Chí Minh có điều kiện tìm hiểu thêm về vai trò của thanh niên trong sự phát triển của lịch sử nhân loại. Nhờ có phương pháp luận mác xít và những hiểu biết thực tiễn phong phú, Người càng phát hiện tiềm năng to lớn của lực lượng này trong cuộc đấu tranh cách mạng và sự phát triển xã hội. Người nhận thấy thanh niên có những ưu điểm nổi trội: trẻ, khỏe, chiếm số đông trong xã hội, hăng hái, nhiệt tình, nhanh nhạy tiếp thu cái mới, giàu ước mơ... Đó là lứa tuổi ham hiểu biết, giàu niềm tin, tự thể nghiệm mình,

có khả năng tiềm ẩn trong việc thực hiện lý tưởng, mục tiêu cao quý... Do vậy, nếu biết định hướng, động viên đúng thì thanh niên sẽ say sưa với lý tưởng sống cao đẹp, phát huy tài năng, tinh sáng tạo, sẵn sàng hy sinh vì đại nghĩa.

Nhìn thấy rõ vai trò rất to lớn của thanh niên trong cách mạng văn hóa, Hồ Chí Minh cho rằng muốn vận động nhân dân đứng lên làm cách mạng, trước hết phải làm cho tầng lớp thanh niên của dân tộc giác ngộ. Nếu họ không được giác ngộ, không đủ nghị lực, không còn sức sống, chỉ chạy theo "rượu cồn và thuốc phiện" thì dân tộc có nguy cơ diệt vong. Thanh niên phải khẳng định vai trò của mình trước vận mệnh của dân tộc. Và chính Hồ Chí Minh đã thức tỉnh được lực lượng quan trọng này. Khi thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng soi đường, họ đã hăng hái tham gia các phong trào đấu tranh, sẵn sàng chấp nhận mọi gian khổ hy sinh, cùng với Đảng, với dân tộc làm nên thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945. Chỉ trong vòng 15 năm ấy đã có hàng nghìn thanh niên trở thành cán bộ trung kiên của Đảng như Lý Tự Trọng, Trần Phú, Châu Văn Liêm, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai...

Cách mạng Tháng Tám thành công, đất nước độc lập, tiền đồ rạng rỡ của dân tộc được mở ra trước mắt thế hệ trẻ. Trong điều kiện mới, Hồ Chí Minh khẳng định: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Khi miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Người đã nhìn thấy thanh niên là lực lượng nòng cốt để

ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG SẢN HỒ CHÍ MINH

xây dựng xã hội mới, bởi:

- Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ cách mạng đi trước đồng thời là người phụ trách, diu dắt thiếu niên nhi đồng - thế hệ thanh niên tương lai.

- Thanh niên là người xung phong vươn lên phía trước trong công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội;

- Thanh niên là lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an và quân dân tự vệ, đang hằng hái giữ gìn trật tự, trị an, bảo vệ Tổ quốc.

- Trong mọi công việc, thanh niên thi đua thực hiện khẩu hiệu: **Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm.**

Hồ Chí Minh khẳng định: thanh niên có sứ mạng lịch sử vẻ vang đối với cách mạng nước mình và cách mạng thế giới, đó là thanh niên trong giai cấp công nhân, giai cấp đại biểu cho phương thức sản xuất tiến bộ nhất trong lịch sử, là người xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản trên thế giới. Người cho rằng: Thanh niên các nước đoàn kết với nhau, tin tưởng vào khả năng đấu tranh của mình để giữ gìn hòa bình thế giới, thực hiện hợp tác cùng nhau để xây dựng đời sống hạnh phúc tươi vui.

Bên cạnh việc khẳng định những ưu điểm của thanh niên, Hồ Chí Minh cũng luôn chỉ ra những mặt yếu, những nhược điểm của họ, đó là sự thiếu từng trải trong cuộc sống, một số chưa chịu khó học tập, mắc bệnh hình thức, bệnh cá nhân, tự cao, tự đại... Hồ Chí Minh chỉ rõ: phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt yếu là con đường để tự hoàn thiện nhân cách của thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải không ngừng rèn luyện tinh thần và lực lượng cho mình, phải làm những việc chuẩn bị cái tương lai đó.



Bác Hồ dạy “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quán triệt quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thanh niên, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Nghị quyết khẳng định: “Đảng ta tiếp tục đề cao vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên; xác định thanh niên là lực lượng xung kích trong giai đoạn cách mạng mới”; “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người”. Đồng thời nêu rõ “thanh niên nước ta đang đứng trước những cơ hội, thuận lợi lớn, nhưng cũng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức không nhỏ...”.

Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng đề ra đường lối, chủ trương định hướng cho thanh niên hành động, xác định các chuẩn mực cho thanh niên phấn đấu; xây dựng các tấm gương điển hình tiêu biểu cho thanh niên học tập và noi theo. Bên cạnh đó, sự nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng của thanh niên theo tấm gương Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới./.

Theo xaydungdang.org.vn



BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TP.HCM HƠN 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Bộ đội Biên phòng Thành phố
trong lễ duyệt binh kỷ niệm 40 năm
ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 57 năm ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959-3/3/2016), BBT Bản tin Kiểu báo và Quê hương xin trân trọng giới thiệu đến quý kiểu báo về lịch sử hơn 40 năm xây dựng, trưởng thành và không ngừng lớn mạnh của Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 07/5/1975, sau khi công việc tiếp quản hoàn tất, Đoàn Công an nhân dân vũ trang Biên phòng cảng Sài Gòn chính thức đi vào hoạt động. Đó là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh cửa khẩu cảng của Thành phố và ngày 24/3/2008, Tư lệnh BDBP đã có Quyết định công nhận ngày 07/5/1975 là Ngày truyền thống BDBP thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Ở thành phố từng là trung tâm đầu não của Mỹ - Ngụy vừa mới giải phóng nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố nói

chung và trên địa bàn cảng diễn biến phức tạp. Các đối tượng hình sự, trộm cắp, hút chích, mại dâm vẫn lên lút hoạt động. Trước tình hình đó, Đoàn công an nhân dân vũ trang Biên phòng cảng Sài Gòn đã nhanh chóng tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban quân quản Thành phố ký ban hành quy chế khu vực Biên phòng của khẩu cảng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, triển khai nhiều chiến dịch truy quét tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực cửa khẩu, đảm bảo hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị hoạt động tại cảng

Bên cạnh đó, Đoàn Công an nhân dân vũ trang

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG VIỆT NAM (3/3/1959-3/3/2016)

Biên phòng cảng Sài Gòn cũng đã làm tốt công tác xuất, nhập cảnh, góp phần quan trọng trong việc khôi phục hoạt động của Thương cảng Sài Gòn sau ngày giải phóng. Đặc biệt là tổ chức đón và bảo vệ tuyệt đối an toàn hai chuyến tàu trong nước và quốc tế lần đầu tiên tới cảng Thành phố kể từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Đó là tàu Sông Hương, trọng tải 10.000 tấn cập cảng Nhà Rồng ngày 13/5/1975 và tàu INTERNACIONAL (quốc tịch Liên Xô) chở 20.000 tấn dầu cập cảng Nhà Bè ngày 07/6/1975. Và từ đó, hàng năm còn có hàng trăm lượt tàu khách, tàu hàng nội địa và tàu vận tải biển quốc tế từ hơn 20 quốc gia đã cập cảng bình yên.

Năm 1978, huyện Cần Giờ được Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận từ tỉnh Đồng Nai chuyển giao; Đoàn Công an nhân dân vũ trang Biên phòng Cảng Sài Gòn đã tiếp nhận Đồn BP 782 (Long Hòa) và triển khai công tác Biên phòng, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển Cần Giờ; đơn vị đã tích cực tham mưu xây dựng địa bàn, chống vượt biển, xâm nhập. Biên phòng thành phố đã xử lý tốt các vụ việc xảy ra, góp phần ổn định tình hình địa bàn. Điển hình là vụ tàu Bắc Hải (quốc tịch Trung Quốc) xâm nhập vào cảng Sài Gòn và tàu NIKITAS (quốc tịch Hy Lạp) chở gần 100 người vượt biển trốn ra nước ngoài...

Đầu năm 1979, đất nước Campuchia được giải phóng, Đoàn Công an nhân dân vũ trang Biên phòng cảng Sài Gòn được Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang giao nhiệm vụ cử 68 cán bộ, chiến sỹ sang giúp bạn mở lớp huấn luyện về nghiệp vụ công tác của khẩu cho hai khung cảng Phnompenh và Kompongxom. Sau sáu năm thực hiện nhiệm vụ, Đoàn Công an nhân dân vũ trang Biên phòng cảng Sài Gòn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia.

Để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển của thành phố, ngày 19/9/1984, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ra Quyết định số 305/QĐ thành lập cơ quan Chủ nhiệm Biên phòng và các đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh (đứng chân trên địa bàn huyện Duyên Hải). Đây là bước phát triển quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên Bộ đội Biên phòng thành phố có hệ thống chỉ huy thống nhất từ cơ quan chỉ huy cấp thành phố đến các đơn vị cơ sở.

Ngày 16/8/1990, Trạm Công an của khẩu Cảng Sài Gòn chuyển về trực thuộc Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Từ sau giải

phóng đến nay, mặc dù trên khu vực vùng biển và cửa khẩu cảng Sài Gòn đã có nhiều đơn vị làm công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh với nhiều phiên hiệu và cơ cấu tổ chức khác nhau, nhưng tất cả các lực lượng đều luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển và cửa khẩu cảng, tạo cơ sở vững chắc để Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển trong những năm tiếp sau.

Năm 2005, đơn vị đã triển khai thực hiện thí điểm thành công việc khai báo thủ tục qua mạng điện tử, góp phần cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cả nước trong xu thế hội nhập ngày càng sâu hơn với khu vực và quốc tế; được cấp trên đánh giá cao và ứng dụng thực hiện trong toàn quốc.

Biên phòng của khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh cũng là đơn vị đầu tiên tổ chức đón, bảo vệ và hình thành quy trình, thủ tục Biên phòng, bảo vệ tàu quân sự nước ngoài đến thăm Việt Nam. Tổ chức hàng chục ngàn lượt tuần tra, kiểm soát, chốt chặn. Phát hiện, xử lý hàng ngàn vụ vi phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực vùng biển, cửa khẩu cảng; bắt, triệt phá hàng chục băng nhóm trộm cắp trên tàu, nhiều vụ buôn bán ma túy vào khu vực cảng, địa bàn Biên phòng; bắt, xử lý hàng trăm vụ buôn lậu, gian lận thương mại, thu giữ hàng hóa trị giá hàng chục tỷ đồng; đồng thời tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép...

Hơn 40 năm qua, các đồn biên phòng đã phối hợp mở hàng chục lớp học tình thương, xóa mù chữ; tổ chức khám, chữa bệnh, phát thuốc, tặng quà cho hàng chục ngàn lượt người dân; vận động xây tặng hơn hàng ngàn căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, tình bạn và hàng chục công trình dân sinh, với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng, góp phần tích cực cùng cấp uỷ, chính quyền chăm lo cuộc sống cho người dân trên địa bàn.

Với những thành tích đã đạt được, từ ngày thành lập đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố đã có hàng ngàn lượt cá nhân, hàng trăm lượt đơn vị được khen thưởng. Đặc biệt, năm 2012, Bộ đội Biên phòng Thành phố vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhi./.

BBT (tổng hợp)

LỊCH SỬ & Ý NGHĨA

NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

Cứ đến ngày 8/3 hàng năm, phụ nữ trên toàn thế giới lại được cả nhân loại tôn vinh.

Lịch sử ngày 8-3 bắt đầu từ phong trào của nữ công nhân ngành dệt nước Mỹ vào cuối thế kỷ XIX. Ngày 8/3/1857, các công nhân ngành dệt đứng dậy chống lại những điều kiện làm việc khó khăn và tồi tàn của họ tại thành phố New York. Hai năm sau, cũng trong tháng 3, các nữ công nhân Hoa Kỳ trong hãng dệt thành lập công đoàn đầu tiên đã được bảo vệ và giành được một số quyền lợi.

Khoảng 50 năm sau, ngày 8/3/1908, 15.000 phụ nữ diễu hành trên các đường phố New York đòi tăng lương, giảm giờ làm việc và hủy bỏ việc bắt trẻ con làm việc. Sau đó, Đảng Xã hội Hoa Kỳ tuyên bố Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày 28/2/1909.

Tuy nhiên, đến ngày 8/3/1910, tại Hội nghị phụ nữ do Quốc tế thứ 2 (Quốc tế Xã hội chủ nghĩa) tổ chức, 100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Chủ tịch Hội nghị là bà Clara Zetkin, phụ nữ Đức, đã đề nghị chọn một ngày quốc tế phụ nữ để nhớ ơn những phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế giới. Hội nghị đã quyết định chọn ngày 8/3 làm Ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với những khẩu hiệu: "Ngày làm việc 8 giờ", "Việc làm ngang nhau", "Bảo vệ bà mẹ và trẻ em".

Từ đó, ngày 8/3 hàng năm trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động trên toàn thế giới, là biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên thế giới đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội; vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và nhi đồng.

Ở nước ta, vào ngày 8/3 còn là dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ nguyên bờ cõi, giang sơn đất Việt.

Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng đã phát cờ khởi nghĩa và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của các Lạc hầu, Lạc tướng, của những người yêu nước ở khắp các thị quận và đông đảo lực lượng là phụ nữ tham gia khởi nghĩa.

Được sự ủng hộ đông đảo của các lực lượng, cuộc

khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã lan rộng khắp nơi. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Hai Bà Trưng, cuộc khởi nghĩa đã giành thắng lợi, đập tan chính quyền đô hộ, buộc tướng Tô Định phải cải trang, cắt tóc, cạo râu trốn về nước.

Sau cuộc khởi nghĩa thắng lợi, Bà Trưng Trắc được các tướng lĩnh và nhân dân suy tôn làm vua. Bà lên ngôi và lấy niên hiệu là Trưng Nữ Vương; đóng đô ở Mê Linh (huyện Mê Linh – tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay).

Năm 42, nhà Hán lại kéo quân sang xâm lược nước ta. Hai Bà lại một lần nữa ra quân, phát cờ khởi nghĩa, bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, do chênh lệch thế lực với địch quá lớn nên cuộc khởi nghĩa chỉ kéo dài 2 năm. Hai Bà đã hy sinh anh dũng để bảo vệ dân tộc. Thắng lợi cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng được đánh giá là một bản anh hùng ca bất diệt, thể hiện ý chí độc lập và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, cuộc khởi nghĩa cũng là một minh chứng cho sức mạnh của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử nhân loại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Việt Nam, để thể hiện sự tôn vinh những người phụ nữ, một nửa thế giới, người ta thường tổ chức rất trang trọng, tràn ngập hoa và những lời chúc tốt đẹp. Ngày 8/3 cũng là ngày nam giới thể hiện sự chăm sóc yêu thương cho người phụ nữ mà họ yêu quý.

Trong 365 ngày của một năm, phụ nữ có riêng một ngày để được xã hội quan tâm và bù đắp những thiệt thòi, vất vả trong cuộc sống. Họ luôn âm thầm hy sinh và chịu đựng để xây dựng hạnh phúc gia đình. Vì vậy, họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng và quan tâm hơn nữa từ một nửa kia còn lại của thế giới, chia sẻ với họ những khó khăn trong công việc và gia đình.

Không ai có thể phủ nhận vai trò và trách nhiệm to lớn của người phụ nữ thời hiện đại: Họ vừa là người nội trợ, vừa tham gia lao động xã hội, đóng góp sức lực của mình vào sự phát triển của đất nước, không những thế họ còn giữ một thiên chức cao cả là một người mẹ, mang nặng đẻ đau ra những đứa con và nuôi dạy chúng thành người. Phụ nữ ngày nay đang dần khẳng định mình là phái đẹp chứ không còn là phái yếu nhu trước kia./.

Theo Đời sống và Pháp luật

THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CHĂM LO TẾT BÌNH THÂN NĂM 2016

Sáng ngày 18 tháng 02 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Bình Thân năm 2016. Tham dự Hội nghị có sự tham dự của ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố, ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và lãnh đạo các sở ngành, quận huyện, lực lượng vũ trang.

Hội nghị đã nghe ông Lê Thanh Liêm Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả tổ chức chăm lo Tết Bình Thân năm 2016 trên địa bàn Thành phố, qua đó đã ghi nhận những nỗ lực của các địa phương, các ngành, lực lượng tham gia phục vụ, tạo sự an tâm "vui Xuân, đón Tết" của mọi tầng lớp nhân dân của Thành phố; bên cạnh đó công tác tiếp đón và tổ chức các hoạt động cho kiều bào về quê đón Tết, như: tổ chức không gian chào đón khách thân thiện, tạo ấn tượng đẹp tại Sân bay Tân Sơn Nhất; triển khai các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi làm thủ tục xuất, nhập cảnh, qua đó đã đón hơn 300.000 lượt kiều bào về nước vui xuân, đón Tết; tổ chức họp mặt kiều bào mừng Xuân Bình Thân 2016 với sự tham gia của 700 kiều bào về từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ; Đoàn đại biểu Thành phố đi thăm chúc Tết một số kiều bào tiêu biểu nhằm động viên bà con kiều bào hướng về quê hương, tham gia xây dựng Thành phố, đất nước cùng góp phần đẩy mạnh quá trình hội nhập,



phát triển của đất nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Nhân dịp này, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố cùng hơn 200 đơn vị được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, chăm lo, phục vụ Tết Bình Thân – 2016. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời của Lãnh đạo Thành phố đối với các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ./.

CHI TÂM

KIỀU BÀO TẠI BỈ MỪNG TẾT BÌNH THÂN 2016

Xuân về trên quê hương vào giữa mùa đông giá rét xứ Bỉ càng làm cho kiều bào thêm nhớ nhà, nhớ những ngày Tết hoa đua khoe sắc thắm, rộn ràng tiếng chúc mừng nhau phước lộc giữa bà con, bè bạn.

Thể hiện niềm thương nỗi nhớ ấy kiều bào ai cũng lo sắm Tết cho gia đình có buổi tối Giao thừa cùng rước ông bà trang trọng. Ngày đầu năm cả nhà sum họp thưởng thức những món ăn truyền thống nhớ về cội nguồn.

Bốn giờ chiều thứ bảy 30/1, quảng trường Flagey rộn rã tiếng trống mùa xuân báo tin vui mùa Xuân đã về trên đất nước Việt Nam và châu Âu; và cũng là mở đầu cho mùa lễ hội hóa trang Mardi Gras tiền mùa đông dài bên này ra đi. Đoàn múa lân đất mọi người tới nhà văn hóa Malibrans thuộc thị xã Ixelles dự tết cộng đồng do Hội người Việt tại Bỉ tổ chức.

Năm giờ, phần biểu diễn văn nghệ bắt đầu với màn múa trống hội mừng Xuân do Đoàn Trường Sơn (thuộc Hội người Việt Nam tại Bỉ) sáng tác và biểu diễn. Sau đó, bà Maité Morren thay mặt lãnh đạo thị xã Ixelles chúc Tết bà con như mọi năm. Năm nay, Hội người Việt Nam tại Bỉ mời các nghệ sĩ kiều dân Thái Lan, Campuchia và Trung Hoa sinh sống tại Bỉ tham gia biểu diễn một số tiết mục múa dân tộc và đánh đàn bên cạnh các tiết mục múa của đoàn Trường Sơn khiến cho chương trình văn nghệ thêm đa dạng. Màn biểu diễn nào



cũng được người xem chăm chú xem và hoan nghênh nhiệt liệt. Không khí Tết cổ truyền tại nhà văn hóa diễn ra hết sức vui vẻ, ấm cúng và rất Việt Nam với những câu đối đỏ, đèn lồng, cờ hội.

Buổi văn nghệ Tết năm nay được tổ chức cho bà con thật hoành tráng, đầm ấm và ai nấy đều khen ngợi, đặc biệt là tiết mục múa dân tộc./.

MỸ TRANG - kiều bào Bỉ

Ấm áp BUỔI HỌP MẶT KIỀU BÀO MỪNG XUÂN

Trong năm 2015, kiều bào lại tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho quê hương. Đặc biệt là có nhiều công trình khoa học của kiều bào hướng về biển đảo quê hương. Trong đó, có thể kể đến như TS Nguyễn Đình Uyên, kiều bào Mỹ, hiện đang là giảng viên Khoa Điện tử viễn thông ở Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) và các đồng nghiệp sáng chế máy lọc nước đã qua sử dụng thành nước sạch.

Theo gia đình sang Mỹ từ năm 13 tuổi, TS Nguyễn Đình Uyên từng làm việc cho Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA). Năm 2008, ông khiến bạn bè ngạc nhiên khi quyết định về Việt Nam dạy học. Năm 2015, ông là một trong số những kiều bào được Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM mời đi Trường Sa. Khi ra các điểm đảo, nhà giàn DK, thấy bộ đội quá thiếu thốn nước sinh hoạt, ông nghĩ mình phải thực hiện một điều gì đó để giúp đỡ những người lính hải quân thoát khỏi cảnh sống khổ sở vì thiếu nước sạch. Hiện đề tài của ông đang được Sở KH-CN TP.HCM thẩm định. Tiến sĩ Uyên phấn khởi chia sẻ: "Nếu được duyệt và cấp kinh phí, trong vài tháng nữa chúng tôi sẽ sản xuất khoảng



Ông Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (thứ ba từ trái sang) và ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố (bìa trái) thăm hỏi kiều bào trong buổi họp mặt mừng Xuân Bính Thân 2016

20 máy, trước mắt cung cấp đủ cho 19 nhà giàn".

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bình, kiều bào Canada, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM, là một trong nhiều trí thức Việt kiều được UBND TP.HCM mời về góp sức xây dựng đất nước cũng đã có công trình chế tạo chiếc hộp trồng rau giúp thích nghi với điều kiện thiếu nước ở Trường Sa sau chuyến thăm Trường Sa cuối tháng 4/2015. Do hiện nay các điểm đảo Trường Sa rau được trồng có hiệu quả không cao vì được tưới bằng nước lợ. Nắng trên đảo rất mạnh khiến nước bốc hơi nhanh và biến

nước lợ thành nước mặn. Đất trồng rau nhanh chóng bị nhiễm mặn khiến rau èo uột. Ông sẵn sàng cung cấp bản vẽ, hỗ trợ kỹ thuật để làm ra sản phẩm đúng như thiết kế cũng như điều chỉnh trong quá trình thử nghiệm để cho ra sản phẩm đúng như mong đợi.

Bên cạnh công tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho Thành phố, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bình còn đóng góp xây dựng luật an toàn sinh học cho Việt Nam; nghiên cứu thành công vắc-xin kháng bệnh gan thận mủ và kháng bệnh xuất huyết cho cá tra bằng công nghệ knock-out gen, nếu ứng dụng thành công có thể

700 kiều bào tham dự buổi họp mặt mừng Xuân Bính Thân

Chiều 29-1, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức buổi họp mặt kiều bào mừng Xuân Bính Thân 2016. Đây là một hoạt động truyền thống hằng năm của Thành phố nhằm thể hiện tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố với kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Thành phố, cũng như ở khắp nơi trên thế giới về quê hương đón Tết.

Ngày này, Thành phố cũng tổ chức biểu dương, khen thưởng 21 cá nhân, tập thể và doanh nghiệp kiều bào đã có thành tích xuất sắc trong năm 2015, đồng thời kêu gọi các kiều bào tiếp tục cống hiến, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thành phố trên nhiều lĩnh vực.

Nông ảm Xuân quê hương 2016

Đêm 31/01/2016, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) kết hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Xuân quê hương 2016 – Linh thiêng Hà Nội" cho gần 2.000 kiều bào từ khắp các nước trên thế giới về đón Tết cổ truyền của dân tộc.



Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng kiều bào về tham dự Xuân Quê hương



Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh lưu niệm cùng kiều bào về tham dự Xuân Quê hương

mang lại một hiệu quả kinh tế vào khoảng 100 triệu USD/năm cho các hộ nuôi cá của Việt Nam; nghiên cứu sản xuất các interferon gà bằng công nghệ tái tổ hợp gen có thể sử dụng đại trà nhằm ngăn ngừa và chữa trị các bệnh virus cho gia cầm, ngăn ngừa lây lan của các dịch cúm gia cầm; lai tạo các giống lan mới có nhiều tiềm năng để phát triển cho vùng trồng hoa của Thành phố...

Ông cũng là một trong hai người đầu tiên xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM, được đưa vào sử dụng cách đây năm tháng. Trung tâm Công nghệ sinh học của TP được coi là lớn nhất Việt Nam. Hiện nay trung tâm có 80 thạc sĩ, tiến sĩ tuổi đời đều dưới 30 được đào tạo bằng chương trình nước ngoài. Để có những thành công đó, Tiến sĩ Bình cho rằng ông đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của các sở, ngành, đặc biệt là sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố.

Phát biểu tại buổi Họp mặt Kiều bào mừng Xuân Bình Thân năm 2016 với hơn 700 kiều bào tham dự, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đã hoan nghênh Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều nỗ lực kết nối kiều bào trong năm qua như thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ để nắm bắt thông tin, tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho kiều bào về đầu tư, nghiên cứu, giảng dạy...

trên địa bàn Thành phố; tổ chức các buổi hội nghị phổ biến thông tin, các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến kiều bào v.v...

Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách thông thoáng để thu hút đầu tư, nên ngày càng có nhiều doanh nghiệp kiều bào về làm ăn, sinh sống, tham gia đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển giao công nghệ. Nhiều chuyên gia, trí thức kiều bào tham gia hợp tác giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học tại các trường đại học, viện nghiên cứu; tham gia nhiều công trình, dự án lớn của quốc gia và của TP.HCM. Lượng kiều hối chuyển về TP.HCM ngày càng nhiều hơn, bình quân mỗi năm tăng từ 8 - 10%, riêng năm 2015 ước đạt khoảng 5,5 tỉ USD, tăng 10% so với năm 2014. Bên cạnh đó, cũng có nhiều kiều bào thường xuyên về TP.HCM tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện. Ông tin tưởng rằng: "Bà con kiều bào tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nâng cao vai trò là cầu nối quan trọng để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh về Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế" /.

THU BA

LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ THĂM VÀ CHÚC TẾT KIỀU BÀO TIÊU BIỂU

Ngày 25-26/01 vừa qua, Đoàn đại biểu Thành phố do ông Huỳnh Công Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố làm Trưởng đoàn đi thăm và chúc Tết một số kiều bào tiêu biểu nhân dịp Xuân Bình Thán 2016 như:



Gia đình TS Nguyễn Bình, TS Lương Bạch Vân, kiều bào Pháp đã hồi hương. Hiện tại, gia đình đang thờ 2 liệt sỹ là Liệt sỹ Lương Huy Viên là thân sinh của TS Vân, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp năm 1946 và Liệt sỹ Nguyễn Điền, nguyên là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Học sinh Sinh viên Giải phóng Khu Sài Gòn – Gia Định, nguyên Bí thư Đoàn ủy Sinh viên Sài Gòn-Gia Định đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ năm 1963, là anh ruột của TS Bình.

Gia đình ông Nguyễn Văn Công (kiều bào Pháp), Trưởng nhóm kỹ sư xây dựng VK chuyên xây dựng cầu bê tông thay thế cầu thô sơ tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và một số tỉnh miền Trung. Đến cuối năm 2015, nhóm VK đã khánh thành cây cầu hữu nghị thứ 200 tại Vĩnh Long. Riêng trong năm 2015, nhóm đã xây dựng 10 cây cầu tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.



Gia đình TS Nguyễn Quốc Bình (kiều bào Canada), nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đây là một trong những trí thức kiều bào hiếm hoi là viên chức của Thành phố, người quyết định từ bỏ mọi thứ đang có ở xứ người, đem tâm huyết, trí tuệ và kinh nghiệm của mình về đóng góp cho sự phát triển của đất nước.



Gia đình GS-TS Đặng Lương Mô (kiểu bào Nhật), một nhà khoa học người Việt có uy tín trong lĩnh vực vi mạch trên thế giới, hiện giáo sư đang là cố vấn cao cấp Đại học Quốc gia TP.HCM. Trong thời gian qua GS.TS Đặng Lương Mô đã có nhiều đóng góp su cho sự nghiệp phát triển khoa học nước nhà và giáo dục, đào tạo các thế hệ trẻ có tay nghề cao, giỏi chuyên môn, tiếp cận đến nền khoa học vi mạch hiện đại nhất của thế giới



Doanh nghiệp kiều bào, công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, Đoàn đã đến thăm và chúc Tết ông Jonathan Hạnh Nguyễn (kiểu bào Philippines), Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Doanh nghiệp kiều bào, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (Vietnam Waste Solutions), bà Huỳnh Thị Lan Phương (kiểu bào Hoa Kỳ) Phó Tổng Giám đốc Công ty đã đón tiếp Đoàn.



Thay mặt Lãnh đạo Thành phố, ông Huỳnh Công Hùng đánh giá cao những đóng góp của kiều bào trong các thời kỳ và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, và động viên kiều bào tiếp tục góp sức vào sự hội nhập và phát triển của kiều bào trong thời gian sắp tới.

Cùng đi có các đại diện Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố./.

PHÚC HẬU

NGƯỜI VIỆT Ở KIEV UCRAINA ĐÓN XUÂN BÌNH THÂN 2016



Ca khúc Happy New Year

Năm Ất Mùi 2015 qua đi là một năm khó khăn đối với cộng đồng tại Kiev nói riêng và Ucraina nói chung. Nhưng bà con ta vẫn đoàn kết một lòng, cùng nhau vượt qua những trở ngại để tiếp tục bám trụ, nuôi dạy thế hệ con cháu học hành tấn tới, hòa đồng với người dân bản xứ, hướng về quê hương đất nước với những việc làm thiện nguyện; giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn; sát cánh cùng đồng bào trong nước, giữ gìn bản sắc văn hóa của người Việt; tiếp tục duy trì và củng cố sự ổn định và phát triển của mỗi cá nhân, gia đình, tập thể và toàn cộng đồng....

Gác lại những lo toan vất vả của cuộc sống, đúng ngày mừng 1 Tết Bình Thân, chương trình đón Tết cộng đồng của Hội người Việt Nam thành phố Kiev đã diễn ra tại hội trường Đại học Thương Mại. Đây là dịp để những người con xa xứ được gặp gỡ, chia sẻ tình cảm nhân ngày Tết cổ truyền của dân tộc, và cũng là để giáo dục thế hệ trẻ hiểu sâu sắc thêm truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam.

Trong niềm nao nức đón chờ xuân, chúng ta ngồi bên nhau, ấm áp, thân thương và lắng nghe lời chúc Tết thân tình của Chủ tịch Hội người Việt Nam thành phố Kiev Phạm Văn Bằng. Ông "đánh giá cao sự đoàn kết gắn bó, những nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Kiev nói riêng cũng như trên toàn Ucraina nói chung trong việc vượt qua những khó khăn, thử thách để vững vàng bám trụ trên đất nước Ucraina trong năm qua, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động hướng về quê hương đất nước"

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Ucraina và Moldova ông Nguyễn Minh Trí biểu dương tinh thần đoàn kết, gắn bó luôn hướng về quê hương đất nước của bà con, gìn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là những giá trị truyền thống cao đẹp mà những người Việt Nam tại Ucraina luôn khắc ghi và gìn giữ,

giúp cộng đồng ta luôn vững vàng vượt qua mọi khó khăn để xây dựng và củng cố cộng đồng ngày càng vững mạnh. Đại sứ gửi những lời chúc Tết tốt đẹp nhất tới toàn thể bà con cộng đồng với hy vọng tình hình Ucraina sớm ổn định trong năm mới, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con ta trong cuộc sống và làm ăn trên đất bạn."

Nữ Đại sứ Indonesia tại Ucraina chân thành cảm ơn Đại sứ Nguyễn Minh Trí cùng phu nhân đã mời bà tham dự Lễ đón năm mới. Bà rất hân hạnh được chia sẻ những cảm xúc mùa Xuân cùng cộng đồng người Việt Nam tại Kiev. Bà gửi lời chúc Hạnh phúc, phồn thịnh tới nhân dân Việt Nam.

Không khí ngày Tết và hình ảnh quê hương thân yêu qua mỗi chặng đường được dàn dựng công phu của Hội người Việt Nam và các bạn sinh viên Việt Nam tại Kiev đã đem đến cho bà con những cảm xúc thân thương, gắn gũi với đất Mẹ thân yêu trong giờ phút Xuân sang. "Mùa Xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh" được tái hiện rộn ràng vui tươi mừng non sông thống nhất; Nét tinh tế của văn hóa Việt qua những tiết mục múa nón, múa quạt; Những "Giai điệu Quê hương" ngọt ngào được nghệ sĩ Thanh Hương thể hiện trên cây đàn tranh thân thiết; "Cô gái Pa Kô" với Xuân Tây Nguyên rộn ràng của một thời kháng chiến oanh liệt đầy tự hào; những giai điệu trẻ sôi động tràn đầy sức sống mùa Xuân của các bạn sinh viên Đại học... và giai điệu Happy New Year đón chào một mùa Xuân mới an lành, hạnh phúc sáng tươi...

Màn trình diễn nhạc cụ dân tộc Amgklung đặc sắc của Đại sứ quán Indonesia tại Ucraina qua làn điệu dân ca của Indonesia và bài hát "We are the world" biểu diễn xen kẽ trong chương trình thể hiện vẻ đẹp văn hóa độc đáo của dân tộc Indonesia góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của các nước ASEAN, củng cố quan

Cảm xúc **XUÂN QUÊ HƯƠNG**

Trong dịp về thăm quê Xuân Bình Thân năm nay, về lại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi đến thăm ngôi chùa có hài cốt và di ảnh của mẹ, tôi có dịp tham quan khu đô thị Phú Mỹ Hưng, và sau đó vào ngày mừng 2 tết cùng gia đình đi du lịch tại Phan thiết. Trong chuyến đi từ Thành phố đến Bình Thuận, một người con xa quê lâu ngày như tôi trở về luôn có cảm giác là quê hương đang trên đà phát triển. Điều đó được thể hiện ở sự năng động của người dân, sự hoàn thiện hệ thống giao thông như đường xá, cầu vượt, những ngôi nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều, các khu kinh tế thương mại cũng gia tăng. Trong tôi len lỏi một niềm hạnh phúc dịu êm khi thấy quê mẹ đang từng giây phút chuyển mình để vươn lên tầm cao mới.

Được ăn Tết tại quê mẹ bao giờ cũng ấm cúng, thân thương, nhất là được cùng ba và các em,

cùng con cháu quây quần bên nhau. Thấy con cháu về, ba tôi vui lắm. Ông lục đục suốt ngày lo làm bánh bao, kho nộm thịt hột vịt, đóc thúc con cái, cháu chít chuẩn bị mâm ngũ quả cúng ông bà... để có cái Tết theo đúng phong tục. Cả nhà ai nấy cũng tất bật, nhưng đầm ấm, vui vầy. Đặc biệt là Tết năm nay, gia đình tôi làm các loại mứt như: mứt mãng cầu, mứt thom, mứt cà, mứt gừng và mứt dừa, cộng lại chung khoảng trên dưới 50 ký, để ba tôi gói biếu bà con thân quyến và bạn bè như món quà đầu xuân.

Mỗi năm về Thành phố họp mặt kiểu bào, cảm xúc của tôi tăng dần theo từng năm, sự ngạc nhiên đôi khi khá dễ thương khi nhìn thấy sự thay đổi phát triển của quê hương về mọi mặt. Những lần họp mặt kiểu bào như thế, tôi luôn cảm thấy như mọi người con Việt ở mọi phương xa trên thế giới đang tập trung về mái nhà thân thương, gần gũi, ấm cúng, cùng trao đổi vui

buồn nơi xứ người, cùng chia sẻ sự thuận lợi, khó khăn, cảm giác thật gần gũi, thân thương. Buổi họp mặt thật sự giống như một nhịp cầu nối liền bao nhiêu trái tim cùng dòng máu Việt.

Là một người con xa quê, ước mong duy nhất của tôi là gia đình được mạnh khỏe an lành, hạnh phúc, thuận lợi trong sinh hoạt mưu sinh hằng ngày, riêng về thành phố quê hương Việt Nam, sau mỗi lần ra đi, tôi mang theo bên mình những niềm thương nỗi nhớ, những hình ảnh sinh động sáng đẹp ở quê hương từ những sinh hoạt bình thường nhất, đã đẹp hiện tại thì ngày trở về những lần tới ngày càng tươi đẹp, phát triển hơn, tốt đẹp hơn trong mọi lãnh vực, nhất là cuộc sống người dân được nâng cao hơn và luôn hưởng những mùa xuân thanh bình, ổn định, tươi đẹp phồn thịnh của Thành phố HCM nói riêng, của cả nước nói chung!

ÁI VY - Kiểu bào Đức

hệ giữa đại sứ quán các nước ASEAN và cộng đồng ASEAN tại Ucraina.

Mùa Xuân đã tới từ phương Đông, từ đất Mẹ Việt Nam yêu dấu, chúng ta hãy hòa cùng hơi thở mùa Xuân quê hương với ngàn hoa khoe sắc, với cánh én chao nghiêng chở Xuân về trên khắp mọi miền đất nước, chở Xuân sang với những đàn con Việt xa hương! Hãy cùng nhau lắng lại giờ khắc thiêng liêng khi đất trời chuyển giao, lắng nghe mùa Xuân về, hòa cùng những giai điệu mừng Xuân, mừng Tổ quốc

*Bên trời lộc biếc đâm chồi
Mượn nhành Xuân ấy gửi lời gần xa
Đoàn viên sum họp mọi nhà
Tết vui Trời Đất giao hòa tình thân
Người xa xôi cũng hóa gần
Niềm thương nhớ quán bước chân dậm trường.
Quê người trông vọng cổ hương*

Bao năm tóc điểm tuyết sương dải dẫu.

Xuân về xin chúc đôi câu

Bà con cô bác nhịp cầu tình Xuân

Anh em bè bạn xa gần

Sức khỏe, Hạnh phúc, muôn phần An Khang

Phúc – Đức – Tài – Lộc dàn hàng

Một năm may mắn, cả làng cùng vui!

Tết đến Xuân về với những người xa quê ai chẳng nao lòng nỗi niềm thương nhớ. Nhớ những ngày Tết đoàn viên. Tết găm vào ký ức những kỷ niệm ngọt ngào theo chúng ta đi trên mỗi nẻo cuộc đời! Chúng ta tụ hội tại đây, thưởng thức ẩm thực quê hương được chị em chuẩn bị khéo léo gợi nhớ hương vị Tết quê nhà. Cùng nhau vui Xuân, hướng về quê hương đất nước bằng lời ca tiếng hát và chúc nhau những lời tốt đẹp nhất./.

ĐỖ THỊ HOA LÝ - kiểu bào Ucraina

Nhớ

Tết quê



"Tết" của tác giả cùng du học sinh Việt Nam tại Nagasaki.

Lại một mùa đông đang đến rất sâu - nhưng cảm xúc mỗi ngày như kéo tâm trí tôi về gần với Tết 2016 Bình Thuận hơn. Giáp Tết rồi, thường là những ngày trời rét đậm, có năm tuyết rơi trắng toát sau một đêm dài, ngủ dậy. Nếu ra ngoài trời, sẽ có cảm giác như cái rét đang cầm trên tay, tất cả như phong phanh trong sương gió buốt giá... Vậy mà nghĩ đến giờ hẹn chiều ba mươi Tết này sẽ đi chia tay năm cũ và ăn với các bạn sinh viên người Việt bữa cơm sum vầy, chuẩn bị đón tết Nguyên đán thì lòng lại vui phơi phới, quên rét, đúng là vui như tết!

Ba mươi Tết năm nay, thời tiết khác hẳn, mấy ngày trước tết rét đậm, tuyết rơi đầy vậy mà bỗng nhiên ấm nắng dễ chịu, ta có cảm giác như cây cối cũng xanh xang, đỡ khô cằn, đỡ mặc cảm tẻnh toàng không cảnh chẳng lá... Cảm xúc dễ chịu trước những giờ phút cuối cùng thiêng liêng chuẩn bị khép lại một năm cũ, để chào đón đón báo hiệu một năm mới đầy hứa hẹn và tốt đẹp đây chăng?

Lúc trên đường đi ăn Tết, khi ngồi trong xe con trai út 6 tuổi của tôi cứ riu rít hỏi Tết Việt Nam có những gì hả mẹ? Có tiền mừng tuổi và có nem rán phải không mẹ? Thì ra con tôi rất nhớ ngày tết nhất định phải có món nem rán cơ đấy, nhưng sao không thấy con hỏi bánh chưng nhỉ? Hay vì có lẽ con không thích ăn đồ nếp với lại một năm mới chỉ có một lần được ăn bánh chưng thôi thì làm sao mà con nhớ nổi.

Chao ôi! Khi chúng tôi đến nơi tập trung ăn Tết với sinh viên thì bữa tiệc tết đã được các em bày biện và chuẩn bị rất chu đáo rồi, khiến cho lòng tôi rung rung nước mắt, thật cảm động.

Bởi ở nơi này, trên xứ người xa xôi, nhìn các em nấu thức ăn vào cái xoong nhỏ và khi nghe em sinh viên nói: "ngày thường xoong này chỉ dùng cho 2 người thôi, vậy mà hôm nay em nấu cho trên 20 người chị ạ !" Tôi mỉm cười thú vị và trả lời: "Cứ như là nồi Thạch Sanh không bằng!".

Trong suốt bữa tiệc được các em xen vào các trò chơi thú vị, các câu hò và hát đối nhau, những tiếng cười giòn tan vui vẻ tưởng như quên đi trong lòng đang âm ỉ nỗi nhớ Tết quê. Cuối cùng là tiết mục đọc thơ ngoài dự kiến của em sinh viên năm thứ 2 trường đại học Y - Em chỉ định tôi. Phải mất một vài giây bất ngờ lúng túng, tôi cũng đứng lên đọc ngay bài thơ của mình mới sáng tác để chuẩn bị khai xuân, chào đón năm Bình Thuận may mắn và an lành./.

Khai Xuân

*Trời nghiêng phía núi tránh mây
Em nghiêng vai để ngóng tay anh choàng.
Đình như năm mới vừa sang
Nắng xuân chín ửng nổi chàng trong em.*

*Nụ đào nhu như búp sen
Ở nơi xa xứ nghe thêm Tết quê
Nấu xôi thập thủang hàng chè
Lan man tình tự đắm mê lòng người.*

NGUYỄN TUYẾT MAI - kiều bào Nhật



Năm nào không về Việt Nam-gia đình tác giả thường đi tìm chút hương vị Tết ở khu phố người Hoa

Các quy định pháp luật mới có hiệu lực có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

1. Luật hộ tịch: thay đổi thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Luật Hộ tịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014. Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Theo quy định của Luật Hộ tịch, thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài sẽ giao cho Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện giải quyết thay vì thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như các quy định trước đây.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, các nội dung đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài sẽ thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện gồm:

a) Khai sinh;

b) Kết hôn;

c) Giám hộ;

d) Nhận cha, mẹ, con;

đ) Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch;

e) Khai tử;

f) Ghi vào Sổ hộ tịch sự kiện: khai sinh, kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn, giám hộ, nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi, thay đổi hộ tịch, khai tử của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Toàn bộ các giấy tờ hộ tịch do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đã cấp cho người dân theo quy định của pháp luật về hộ tịch trước ngày Luật Hộ tịch có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng, không phải làm lại.

2. Luật Nhà ở: người Việt Nam định cư ở nước ngoài không còn bị hạn chế về số lượng nhà ở được phép sở hữu.

Luật nhà ở được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014 (gọi tắt là Luật nhà ở 2014). Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Luật Nhà ở 2014 cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài (không phân biệt là người còn quốc tịch hay người có gốc Việt Nam) nếu được phép nhập cảnh vào Việt Nam đều được sở hữu nhà ở thông qua nhiều hình thức như: mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận đổi nhà ở; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong các dự án xây dựng nhà ở được phép bán nền để xây dựng nhà ở. Điểm nổi bật của Luật Nhà ở mới là không còn quy định hạn chế về số lượng nhà ở mà người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép sở hữu (Trước đây, theo quy định của Luật nhà ở 2005, trừ một số trường hợp đặc biệt, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ được phép sở hữu một nhà ở tại Việt Nam). Như vậy với Luật Nhà ở mới, một cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể sở hữu nhiều nhà ở tại Việt Nam mà không phải có thêm điều kiện gì khác.

Về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở, Luật Nhà ở quy định là người Việt Nam định cư ở nước ngoài có các quyền và nghĩa vụ như công dân Việt Nam ở trong nước.

Về giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, có thể sử dụng các giấy tờ sau: Hộ chiếu Việt Nam còn thời hạn sử dụng hoặc Giấy chứng nhận có gốc Việt Nam do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở trong nước cấp./.

Luật gia Lê Xuân Minh

ỦY BAN VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM DỊCH VỤ & HỢP TÁC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI



TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ HỢP TÁC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
KÍNH TẶNG

SỔ TAY PHÁP LUẬT DÀNH CHO VIỆT KIỀU 2016

Connection to **Homeland**

www.kieubaoviet.vn



“Sổ tay pháp luật dành cho Việt kiều 2015 - 2016” là tài liệu tập hợp các chính sách, thủ tục hành chính, quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam có liên quan mật thiết đến kiều bào và thân nhân.

Để xem hoặc tải về toàn văn “Sổ tay pháp luật dành cho Việt kiều 2015 - 2016”, kính mời quý vị vào các trang chủ:

www.ubvk.hochiminhcity.gov.vn

www.ttdvht-ubnvnn.com.vn

www.kieubaoviet.vn

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Dịch vụ và Hợp tác với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM

147 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3

Điện thoại: 08.62723433 - 08.38303063

Di động: 0932.128.576 (anh Lê Hà Nhật)

Email: contact@kieubaoviet.vn; ttdvht.ubnvnn@tphcm.gov.vn

Chỉ đạo thực hiện: **Phạm Văn Hải**

Chịu trách nhiệm xuất bản: **Nguyễn Thị Ngọc Hạnh**

Thực hiện: **Nguyễn Thanh Tùng - Trần Thị Thu Ba - Huỳnh Văn Hiền**

Giấy phép xuất bản số: 21/QĐ-XBBT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/11/2014

147 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 - TP.HCM * Điện thoại: (84.8) 3930 2127 * Fax: (84.8) 3930 6737

Email: ubnviet@tphcm.gov.vn * Website: www.ubvk.hochiminhcity.gov.vn